

5. ลักษณะความโดดเด่นของหน่วยงานของท่านที่มีความพิเศษมากกว่าแห่งอื่น

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานในฐานะหน่วยงานขับเคลื่อนนโยบายและบริหารจัดการด้านพลังงานในทุกระดับเพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนด้านพลังงานของประเทศ จึงมีการสร้างกลไกการบริหารจัดการด้านพลังงานในพื้นที่ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมฐานพลังประชารัฐเพื่อส่งเสริมชุมชนต้นแบบในการจัดการพลังงานที่ดี ช่วยให้เกิดการแก้ไขปัญหาของชุมชนจากการมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งหมดและตอบสนองตามความต้องการของชุมชน โดยการสร้างกระบวนการได้มาซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น เช่น การแก้ไขปัญหาการแบกภาระค่าใช้จ่ายของชุมชนในการซื้อแบตเตอรี่เพื่อผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยจัดทำโครงการแบตเตอรี่ยืมใช้คืนแสงสว่างกลับสู่ชุมชน โดยสร้างความร่วมมือในการพัฒนาโครงการดังกล่าวระหว่างชุมชนและภาคเอกชน อีกทั้งชุมชนมีความต้องการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ของเครือข่ายให้เข้มแข็ง สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานจึงได้เข้าไปเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายของชุมชนโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาหลักสูตรการอบรมเพื่อให้ชุมชนได้ฝึกทักษะและมีรายได้เพิ่มขึ้น

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานได้จัดทำแนวคิดบนพื้นฐานข้อมูลผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อการพัฒนาบริหารจัดการในพื้นที่และให้คำปรึกษากับชุมชนอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน รวมถึงจัดทำกลไกการวางรากฐานด้วยการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนพลังงานชุมชนให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย การสร้างช่างชุมชน การฝึกทักษะการเขียนโครงการเพื่อดำเนินการในอนาคต การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ในชุมชนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นจนสามารถสร้างรายได้จากการเปิดรับผู้มาศึกษาดูงานและให้บริการหลักสูตรการฝึกอบรมโดยที่วิทยากรในชุมชนที่มุ่งเน้นการเผยแพร่องค์ความรู้ในเรื่องการใช้ประโยชน์จากการผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ในพื้นที่ไฟฟ้าสายส่งเข้าไม่ถึง ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานยังได้จัดทำช่องทางถ่ายทอดบทเรียนประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมไปสู่สาธารณะผ่านเว็บไซต์กระทรวงพลังงาน และ facebook เครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อบ้านป่าเต็ง โดยมีการสรุปบทเรียนและพัฒนาเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาพลังงานระดับพื้นที่และเป็นแนวคิดให้กับชุมชนที่สนใจได้นำไปดำเนินการพัฒนาต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจากการสร้างความเข้มแข็งในบริหารจัดการด้านพลังงานในชุมชนป่าเต็งได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นต้นแบบในการขยายผลการดำเนินงานไปยังพื้นที่อื่น ๆ จึงทำให้เครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ ตำบลป่าเต็งอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย เช่น ASEAN Energy Awards โดยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับอาเซียนด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off-Grid) โครงการผลิตไฟฟ้าและก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในครัวเรือนเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ และรางวัลป่าเต็งชุมชนต้นแบบพลังงานยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ฯลฯ

ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานได้จัดทำกลไกสำคัญที่สามารถเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงให้เกิดการขยายผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและสัมฤทธิ์ผลตามที่กำหนดไว้ โดย 1) ระดับนโยบาย : เป็นการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานระดับนโยบายเพื่อวางแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระบบไฟฟ้าในพื้นที่เกาะและพื้นที่ห่างไกลให้มีประสิทธิภาพ และ 2) ระดับพื้นที่ : มีการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติและเป็นการสะท้อนปัญหาในระดับพื้นที่ไปยังระดับนโยบายให้ได้รับการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขการจัดการพลังงานให้ยั่งยืนในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง

หมายเหตุ: infographic แสดงสรุปความโดดเด่นของหน่วยงาน : <https://old.energy.go.th/moen/>